



ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

เรื่อง ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๓ - ๕ มารายงานตัว เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงจ้างงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยงาน GIS โครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงาน GIS โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑ - ๑๖ มารายงานตัวเพื่อทำข้อตกลงจ้างเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะรับการจ้างในตำแหน่งดังกล่าว ปรากฏว่า ในวันที่ เวลา และสถานที่ตามที่กำหนด ปรากฏว่ามีผู้มารายงานตัวจำนวน ๑๓ ราย และไม่มารายงานตัว จำนวน ๓ ราย ซึ่งสถานที่ปฏิบัติงานของผู้ที่ไม่มารายงานตัวทั้ง ๓ ราย ประกอบด้วย หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าสองยาง จำนวน ๒ อัตรา และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ระมาด จำนวน ๑ อัตรา นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ และเพื่อเป็นการเร่งรัดการจ้างงานตามนโยบายรัฐบาล จึงได้มอบหมายให้นางสาวปัทมา ขวัญมา ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนางสาวภาวินี อริยะกุลวงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ติดต่อประสานทางโทรศัพท์ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกสำรองมารายงานตัว ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ผลปรากฏดังนี้

๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๑ - ๒ สละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะรับการจ้างในตำแหน่งดังกล่าว ณ สถานที่ปฏิบัติงานทั้ง ๒ แห่ง ดังกล่าวข้างต้น

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๓ ประสงค์จะรับการจ้างในตำแหน่งดังกล่าว ณ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ระมาด และผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๔ - ๕ ประสงค์จะรับการจ้างในตำแหน่งดังกล่าว ณ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าสองยาง

ดังนั้น จึงให้ผู้มีรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๓ - ๕ มารายงานตัวเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงจ้างงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยงาน GIS โครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ พุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๒๐ น. ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑. นางสาวรรณา เจียมจิตร สำรองลำดับที่ ๓ ปฏิบัติงาน ณ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ระมาด
๒. นางสาวสุภาพร ภูมิดี สำรองลำดับที่ ๔ ปฏิบัติงาน ณ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าสองยาง
๓. นางสาวกุลภรณ์ กัลยาโพธิ์ สำรองลำดับที่ ๕ ปฏิบัติงาน ณ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าสองยาง

ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิไม่ประสงค์จะรับ
การจ้างเป็นลูกจ้างผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ทั้งนี้ ในวันทำข้อตกลง
จ้างงาน ผู้ได้รับการจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายฐิติ ตระกูลเลิศรัตน์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)